

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๓



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ, สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

อ้างถึงหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๑๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองและสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ หลังได้รับรายงานว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในระดับสูง ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเผาของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเผาจากชายแดนข้างเคียง โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้ควบคุมการเผาในพื้นที่จังหวัดอย่างเข้มข้น จริงจัง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย ห้ามเผาอย่างเด็ดขาด โดยกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติในการควบคุมการเผาให้สอดคล้องกับสภาพความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แทนการเผาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การไถกลบตอซึ่งขณะที่มีความชื้น การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ เป็นต้น

๒) ให้ใช้ข้อมูลตำแหน่งจุดร้อน (Hotspot) จากดาวเทียมเพื่อวางแผนการปฏิบัติการที่ถูกต้อง และแม่นยำ

๓) ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลจากทุกหน่วยงาน ประชาชน และเชิญชวนจิตอาสา เพื่อช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหา อาทิเช่น การดับไฟ การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ พร้อมทั้งลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองอื่นๆ เช่น ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดควันดำ เป็นต้น

๔) ดูแลผลกระทบที่เกิดกับประชาชน โดยการแจกหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชน การแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง และจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยไว้บริการประชาชน เป็นต้น

๕) สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เครือข่ายอาสาสมัคร และจิตอาสา ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความจำเป็นในการควบคุมการเผา และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขความขัดแย้ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๑๓ (D:การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน/นส.ประทีปตราแจ้งแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.อุตรดิตถ์)

ผู้ประสานงาน นางปริศนา อุ่นเต็มใจ โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๐๖๓๑

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐**ด่วนที่สุด**

ที่ อต ๐๐๒๑ / ว ๑๕๖๐



๘ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ปี ๒๕๖๒

เรียน แจ้งท้าย *ข้อบังคับจังหวัดอุดรธานี*

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานีด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๑/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุดรธานีได้จัดประชุมคณะกรรมการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี(กอบภ.จ.อต.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์และการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาอาสน์ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งให้จัดทำประกาศจังหวัดอุดรธานี งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ เผาถ่าน เผาวัชพืชข้างทาง และเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นั้น

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งว่านายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองและสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ หลังได้รับรายงานว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในระดับสูง ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเผาของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเผาจากชายแดนข้างเคียง โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี จังหวัดอุดรธานีจึงให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญในการเผาในพื้นที่จังหวัดอย่างเข้มข้น จริงจัง โดยใช้มาตรการทางกฎหมายห้ามเผาอย่างเด็ดขาด โดยกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติในการควบคุมการเผาให้สอดคล้องกับสภาพความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แทนการเผาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การกลบตอซังขณะที่มีความชื้น การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ เป็นต้น

๒. ให้ใช้ข้อมูลตำแหน่งจุดร้อน (Hotspot) จากดาวเทียมเพื่อวางแผนการปฏิบัติการที่ถูกต้องและแม่นยำ

๓. ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลจากทุกหน่วยงาน ประชาชน และเชิญชวนจิตอาสาเพื่อช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหา อาทิเช่น การดับไฟ การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศพร้อมทั้งลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองอื่นๆ เช่น ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดควันดำ เป็นต้น

๔. ดูแลผลกระทบที่เกิดกับประชาชน โดยการแจกหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนการแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง และจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยไว้บริการประชาชน เป็นต้น

/๕.สร้างการรับรู้...

๕. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เครือข่ายอาสาสมัคร และจิตอาสา ทราบแนวทางการแก้ไข ปัญหาของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความจำเป็นในการควบคุมการเผา และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขความขัดแย้ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมานิต อนรรฆมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๕๔๐ ๓๑๖๕-๖

“ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัจจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ.”